

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đổng chí Phạm Xuân Biển, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh



Tôi rất đồng tình với những đánh giá trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trình Đại hội XIII của Đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, mặc dù phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức song toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, theo tôi cần bổ sung một số hạn chế, khuyết điểm, đó là: Đổi mới giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, tham ô, tham nhũng, gây mất uy tín, giảm sút lòng tin của nhân dân. Về dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, tôi đề nghị bổ sung cụ thể ở một số lĩnh vực: Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình vẫn là khâu yếu trong sinh hoạt đảng; chưa trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Trong công tác phát triển đảng viên, một số cấp ủy còn chạy theo số lượng, chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp còn ít; nội dung kiểm tra về lĩnh vực tài chính, tài sản, công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đáp ứng được yêu cầu.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương



Nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trình Đại hội XIII của Đảng, tôi rất phấn khởi vì thấy Đảng ta đã xác định lấy đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển đất nước nhanh, bền vững trong những năm tới. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ rõ, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học công nghệ... Cơ cấu lại, phát triển lành mạnh các loại thị trường, nhất là thị trường các yếu tố sản xuất để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Cơ cấu lại thị trường tài chính - tiền tệ đáp ứng yêu cầu huy động và sử dụng vốn có hiệu quả. Đảng cũng xác định cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp, phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước. Tôi cho rằng đó vừa là chủ trương vừa là giải pháp rất sát với đòi hỏi thực tiễn trong thời kỳ toàn cầu hóa; đây thực sự là luồng gió mới giúp cộng đồng doanh nghiệp trong nước phát triển và hội nhập thành công, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Ông Hoàng Minh Định, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình



Tôi nhất trí cao với các kết quả, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 là hoàn toàn phù hợp, thể hiện rõ định hướng tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh và bền vững; huy động, phát huy nguồn lực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ở phần định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, theo tôi cần điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường theo hướng tăng cao hơn so với dự thảo. Bởi vì ở nước ta hiện nay tình trạng nước thải công nghiệp không được xử lý thải ra môi trường đã đến mức trên báo động, làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, là nguồn gây ra ung thư và dịch bệnh. Do đó, cần phải có giải pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn về vấn đề này để bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

THU THỦY - KHÁC ĐUẬN

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH HƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Với tinh thần “Tuong thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình đã chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt.



Cán bộ, hội viên phụ nữ chung tay chuyển hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung.

Những chuyến xe đẩy áp hàng hóa cứu trợ gửi trọn tình cảm, tấm lòng sẻ chia của người dân thành phố Thái Bình hướng về miền Trung. Từ những người lao động, bà con tiểu thương, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên cho đến các doanh nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý, tất cả đều chung một tấm lòng, chung một nghĩa cử: Làm thế nào để cùng san sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung. Không ít học sinh đã nhìn ăn sáng, mổ lợn đất để góp số tiền nhỏ bé gửi đến đồng bào vùng bị mưa lũ. Một trong những tấm gương tiêu biểu là em Phạm Diệp Anh, lớp 3B, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, ủng hộ đồng bào miền Trung gần 1,8 triệu đồng. Đây là toàn bộ số tiền em đã nuôi lợn đất, tiết kiệm từ năm 5 tuổi đến nay. Gương mặt phấn khởi, nụ cười hồn nhiên, Diệp Anh cho biết: Em rất vui vì làm được việc có ích. Đây là tấm lòng của em mong muốn



Em Phạm Diệp Anh (người thứ 2 từ trái sang), lớp 3B Trường Tiểu học Lê Hồng Phong ủng hộ gần 1,8 triệu đồng. Đây là toàn bộ số tiền em đã nuôi lợn đất, tiết kiệm từ năm 5 tuổi đến nay.

đồng gửi tới các bạn học sinh miền Trung, góp một phần nhỏ để các bạn có sách vở tiếp tục đến trường. Chỉ sau một tuần

Thành đoàn phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, 100% liên đội đã hưởng ứng, quyên góp ủng hộ sách vở, đồ dùng học

tập, nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các bạn học sinh và người dân miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Hay như tấm lòng của cụ Cao Xuân Thiêm, tổ 19, phường Kỳ Bá. Dù đã gần 90 tuổi nhưng cụ vẫn trực tiếp đến trao cho Đảng ủy, UBND, MTTQ phường Kỳ Bá số tiền 4 triệu đồng cụ vận động con cháu cùng quyên góp gửi giúp đỡ người dân miền Trung. Tiếng loa truyền thanh tại tổ dân phố số 10, khu đô thị Kỳ Bá với thông điệp “Tuong thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, kêu gọi cán bộ, nhân dân cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung. Ông Trần Minh Hồng, tổ trưởng tổ dân phố số 10 vui mừng cho biết, từ khi bắt đầu kêu gọi bà con đã rất nhanh chóng, tích cực tham gia hưởng ứng bằng tình cảm và trách nhiệm, chung tay đồng góp công sức và kinh phí để gói bánh chưng, quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm, tiền mặt giúp đỡ đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Để sẻ chia những đau thương, mất mát với đồng bào miền Trung, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố đã và đang tổ chức các hoạt động quyên góp ủng hộ. Tính đến ngày 31/10, Ủy ban MTTQ thành phố đã tiếp nhận gần 260 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Doanh nghiệp thành phố đã trực tiếp vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm vào hỗ trợ nhân dân thành phố Hà Tĩnh với hơn 10 tấn gạo, gần 270 triệu đồng, trên 10 tấn nhu yếu phẩm như mì tôm, nước đóng chai, mì chính, thuốc, sách vở, cặp, bút. Ngoài ra, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đã ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, nước đóng chai, sữa hộp..., tổ chức vận chuyển, trao tiền, hàng hóa tới người dân miền Trung trong thời gian sớm nhất. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần động viên đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

MINH NGUYỆT

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khu vực biên giới biển

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc để án “Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, đảng viên, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh.

Là một trong hai huyện ven biển của tỉnh, thực hiện để án “Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, đảng viên, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, huyện Tiền Hải đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với tình hình

thực tế từng địa bàn thông qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền miệng, lồng ghép trong các hội nghị, tổ chức ngày pháp luật... Đồng chí Đỗ Văn Trịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Hiện 8/8 xã khu vực biên giới biển của huyện đã xây dựng tủ sách pháp luật, tủ sách trường học, tủ sách của thôn và tủ sách dòng họ, đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với phát triển tủ sách pháp luật ở cơ sở, các địa phương luôn coi trọng phối hợp với BĐBP tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, trong đó kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ

quốc, đấu tranh, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển.

Cùng với Tiên Hải, BĐBP tỉnh đã phối hợp với huyện Thái Thụy, các sở, ban, ngành liên quan tập trung xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các tủ tư vấn pháp luật như “cụm dân cư an toàn”, “tổ tàu thuyền đoàn kết”. Ngoài ra, BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng phân công cán bộ bám địa bàn, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tổ chức tuyên truyền những nội dung cụ thể, sát với đời sống, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Đại tá Đặng Đức Cảnh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh nhấn

mạnh: Để công tác tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả cao, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh thường xuyên đổi mới cách làm, lựa chọn mô hình phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Nội dung tuyên truyền, PBGDPL tập trung chủ yếu về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); các hiệp định, luật pháp quốc tế về biển; chủ đạo các đồn biên phòng phân công cán bộ bám địa bàn, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tổ chức tuyên truyền những nội dung cụ thể, sát với đời sống, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Thực hiện phương châm “ba bám, bốn cùng” với nhân dân biên giới, 5 năm qua, BĐBP tỉnh đã giúp đỡ 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và đón nhận 3 cháu “Con nuôi đồn biên phòng”; đồng thời, phát động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, ủng hộ kinh phí, tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân, động viên bà con yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc với tổng số tiền trị giá trên 1 tỷ đồng. Đồng chí Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết thêm: Thông qua

công tác vận động quần chúng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã nắm chắc địa bàn, hiểu rõ nhu cầu của người dân để lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, cụ thể cũng như tư vấn pháp luật, phối hợp kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở. Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, PBGDPL của BĐBP tỉnh thời gian qua là không chỉ qua tuyên truyền trực tiếp mà còn lồng ghép vào các mặt công tác, hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, thôn, khu dân cư, các lễ hội, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn phối hợp xây dựng 11 đội tàu thuyền tự quản với 379 phương tiện/1.145 thuyền viên tham gia; 4 tổ tự quản biển bãi với 325 thuyền viên tham gia. Đây là những hạt nhân tích cực trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

BĐBP tỉnh còn chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương ven biển, các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp quản lý, kiểm soát tàu cá, trong đó thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Theo đó, đơn vị đã bố trí lực lượng phối hợp với ngành thủy sản kiểm soát, quản lý tàu cá hoạt động trên biển và xác nhận nguồn gốc hải sản khai thác kết hợp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác hải sản trên biển; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý nghiêm các chủ tàu thuyền vi phạm vùng biển nước ngoài.

TẮT ĐẠT



Cán bộ, nhân viên Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Lân tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại cảng cá Nam Thịnh (Tiền Hải).

TỔ CHỨC, MÔI GIỚI XUẤT, NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP CÓ THỂ NGỒI TÙ TỚI 15 NĂM (ĐIỀU 348 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015)

Hình phạt chính* 1-5 năm tù		
Vì vậy lợi tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép		
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:		
Phạm tội 5-10 năm tù	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn	Tổ chức, môi giới cho từ 5-10 người
Phạm tội 2 lần trở lên	Thu lợi bất chính 100-500 triệu VNĐ	Tái phạm nguy hiểm
Có tính chất chuyên nghiệp	Thu lợi bất chính 500 triệu VNĐ trở lên	Làm chết người

*Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu VNĐ hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm



https://infographics.vn